
“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ 

เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป 

เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ศนูย์การศกึษาฯ จนัทรเกษม-ชยันาท จดัอบรม
เชิงปฏิบัติการ “โครงการสูงวัย ไฮ-เทค ครั้งที่ ๓” 
หวังให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงและส่งเสริมทักษะ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบาย
ของรัฐบาล

อาจารย์วจิติร จารโุณประถมัภ์ อาจารย์ประจ�า
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชยันาท กล่าวว่า การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการ
สูงวัย ไฮ-เทค” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ จัดขึ้นปีละ ๒ 
ครัง้ ซึีง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการบรกิารวิชาการ
ของศนูย์การศกึษาฯ จนัทรเกษม-ชยันาท ทีมุ่ง่มัน่

นศ. มจษ. โชว์ศกัยภาพคว้ารางวลั

ศูนย์ฯ ชัยนาท บรกิารวชิาการ

ชมรมนักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านน�้านมแพะ เข้า
ร่วมงานแพะแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
และสามารถคว้ารางวัลชนะเลศิ และรองชนะเลศิ 
อนัดบั ๑ ในการประกวดแข่งขันปรงุอาหาร ประเภท
อาหารประยุกต์เชิงสร้างสรรค์จากนมแพะ ๒ เมนู 
คือ นมแพะปรุงแต่ง และเต้าฮวยนมแพะ พร้อม
ทัง้บรกิารวชิาการในการให้บริการตรวจคณุภาพน�า้ 
นมแพะให้กับเกษตรกร 

น.สพ.ดร.สมเกยีรต ิศลีสทุธิ ์ผู้จดัการศนูย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจมหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม กล่าวว่า กอง
ส่งเสรมิและพฒันาปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ได้เชญิให้
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม งานแพะแห่งชาติ 

เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม ประกอบ
กบัประเทศไทยก�าลงัอยู่ในช่วงการเปลีย่นผ่านเข้าสู่
สงัคมผูส้งูอาย ุรัฐบาลจงึมนีโยบายสนบัสนนุและ
ส่งเสรมิให้กลุม่ผูส้งูวยัมคีวามรูด้้านเทคโนโลยใีน
การตดิต่อสือ่สารในช่องทางต่าง ๆ  เพือ่ด�าเนนิชวีติ
ได้อย่างมคีวามสขุและปลอดภยั

“กลุม่ผูเ้ข้าอบรมนัน้ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 
ครู อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัชัยนาท ซึง่มคีวามสนใจ
ในเรื่องของเทคโนโลยี แต่ยังขาดในเร่ืองของ
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้งาน 

รูปแบบการอบรมจึงเป็นการฝึกปฏิบัติ ทั้ง
การปพูืน้ฐานการใช้คอมพวิเตอร์ทีจ่�าเป็น รวมทัง้
โปรแกรมต่าง ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน เพ่ือพฒันาและ 
ส่งเสรมิผูส้งูวยัให้มคีวามรูค้วามสามารถในการใช้
งานโปรแกรมต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 

การประยุกต์อาหารจากนมแพะ

เปิดคอร์สติว ผู้สูงวัย-ไฮเทค

ครัง้ที ่๑๔ ประจ�าปี ๒๕๖๐ เนือ่งจากว่ากรมปศุสัตว์ 
เห็นว่าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มีประสบการณ์และผลงานด้านวิจัย รวม
ถงึการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลติแพะ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แพะจากนมแพะ และเนื้อแพะ
อย่างต่อเนือ่ง 

“นมแพะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
แต่ยงัไม่ได้รบัความนยิมในไทยมากนกั เพราะคน
ส่วนใหญ่บริโภคนมวัวมากกว่า รวมไปถึงเรื่อง
รสชาติ กลิ่น คุณประโยชน์ และราคาที่ค่อนข้าง
สูงกว่านมชนิดอื่น ๆ  แต่ปัจจุบันได้มีการเผยแพร่
ข้อมลูการวจิัยเกีย่วกบัคณุประโยชน์ของนมแพะ
ออกมามากมาย ซึง่จะมีลกัษณะทีย่่อยและดดูซมึง่าย 
และไม่ก่อให้เกิดการสร้างคลอเลสเตอรอล จงึถอื
ได้ว่านมแพะเป็นนมอกีหนึง่ทางเลอืก” น.สพ.ดร. 
สมเกียรติ กล่าว

น.สพ.ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า นักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้ ได้รับประสบการณ์ใน
ด้านการแสดงทักษะการแปรรูป การน�าเสนอ

ผูเ้ข้าอบรมเป็นหลกั” อาจารย์วจิติร กล่าว
อาจารย์วิจิตร กล่าวต่อว่า โครงการน้ี

ประสบความส�าเร็จอย่างมากจากการตอบรับ
ของผูเ้ข้าอบรมและการประเมินผล แต่จะส�าเรจ็
ลุล่วงไปไม่ได้ ต้องขอขอบคุณผู้อ�านวยการฯ 
ผศ.ดร.สถาพร ที่ให้ความส�าคัญและให้การ
สนับสนุนโครงการฯ และนายวริทธิ์นันท ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นวิทยากรบรรยาย 
อีกทั้งนักศึกษาของสาขาที่มาเป็นผู้ช่วยในการ
อบรมครั้งนี้ด้วย” อาจารย์วิจิตรกล่าว

“กิจกรรมนี้ จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน และสู่สังคมต่อไป 
โดยโครงการต่อไปวางแผนไว้จะอบรมเกี่ยว
กับ โปรแกรม Microsoft offififi fiffiice โดยเริ่มจาก 
microsoft word เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้า
อบรมมากที่สุด

เด็กวิทย์ฯ สร้างชื่อ 
คว้ารางวัลระดับประเทศ

ผ่านการน�าเสนอผลงานวิจัย 
“AUCC 2017”

หรอืการอธบิายเชงิกระบวนการผลิต และสือ่สาร
เชิงคณุประโยชน์ของน�า้นมแพะสูส่าธารณชน รวมท้ัง 
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้น�าความรู้จาก
การเรียน การไปมีส่วนร่วมด้านบริการวิชาการ 
มาประยุกต์ใช้กับการแข่งขัน ซึ่งจะน�าไปสู่การ
พัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ หรือก้าวสู่
การเป็น ผู้ประกอบการในอนาคต

ด้านกลุม่ชมรมนักศกึษาผูป้ระกอบการ ศนูย์
บ่มเพาะวสิาหกจิมหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
UBI กล่าวว่า การเข้าร่วมกจิกรรมครัง้นี ้ถือได้ว่า
เปิดประสบการณ์ใหม่เข้ามา เพราะการน�านม
แพะมาปรงุแต่งเป็นอาหารเป็นเรือ่งทีค่่อนข้างยาก 
และไม่เคยมปีระสบการณ์ความรูเ้ก่ียวกับนมแพะ
มาก่อนเลย จึงเป็นโจทย์ที่ยากมาก ๆ

“นมแพะเป็นนมที่มีกล่ินเฉพาะติดตัวแล้ว 
โดยลักษณะของนมแพะจะมีกลิ่นสาปที่ค่อนข้าง
รุนแรง โดยทางกลุ่มชมรมก็กลับมานั่งคิดถึงวิธี
การว่าจะท�าอย่างไรให้มีกลิ่น และรสชาติที่รับ
ประทานได้ง่ายขึ้น และได้ไปขอค�าแนะน�าจาก 
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ถึงวิธีการลดการเกิดกลิ่นจน
ได้ค�าตอบของการดบักลิน่นมแพะ และได้น�าสตูร
ทีศ่กึษามาปรงุแต่งการท�าอาหารจนประสบความ
ส�าเร็จคว้ารางวัลมาได้ค่ะ พร้อมทั้งมีการบริการ
ทางวิชาการการตรวจคุณภาพน�้านมแพะให้แก่
เกษตรกร” กลุ่มชมรมนักศึกษาฯ กล่าว
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วิธีรับมือ... “ความรุนแรง”!?!
 สังคมในปัจจุบัน เร่ืองของอารมณ์ ความรุนแรง การไม่ยับยั้งช่ังใจ สร้างความสูญเสียให้แก่บุคคล สังคมมากมาย เสียทั้งทรัพย์สิน ร่างกาย 
ไปจนถึงชีวิต ซึ่งเราจะพบบ่อยในกลุ่มของวัยรุ่น ที่มักจะแสดงความโกรธ โมโห ด้วยการใช้ความรุนแรงในการระบายอารมณ์กันอยู่บ่อยครั้ง 
เรามาฟัง ๒ หนุ่มสาวชาวจันทรเกษมดูว่า... เขาจะมีวิธีควบคุมอารมณ์ตนเองอย่างไรกันบ้างค่ะ

นายธิติ  นนทอุบล (โปร่ง)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
 ก่อนอื่นเลยนะครับ ความรุนแรงส่วนใหญ่มาจากปัญหาความขัดแย้งกัน อาจเป็นเร่ืองผลประโยชน์ หรือ
ความไม่เข้าใจกัน ซ่ึงเราสามารถหยุดความรุนแรงที่จะเกิดข้ึนได้ โดยใช้ “สติ และ เหตุผล” ในการยับย้ัง
ความขัดแย้ง หรือหากควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ หรือปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่จะอยู่ในการตัดสินใจของเรา  
ควรใช้หลักกฎหมาย หรือให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้ามาดูแลใจจุดนี้ครับ

สัปดาห์นี้คอลัมน์ Book in my mind  
จะมาพูดคุยกับอีกหนุ ่มหน้าใสมากความ
สามารถ “กอล์ฟ” นายวีระพงศ์ คงนาม  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริการ
วิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นอีกคน
ชอบและหลงใหลในการอ่านไม่แพ้ทุกท่าน
เลย และหนงัสอืทีเ่ขาโปรดปรานคอื หนังสอื
เรื่อง Out of Frame เป็นสารคดีท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน  

“ส่วนตัวเป็นคนท่ีชอบการท่องเท่ียวใน

สถานที่ต่าง ๆ และหนังสือเล่มนี้เข้ากับไลฟ์
สไตล์การใช้ชีวติของตนเองอยู่ไม่น้อยเลยครบั 
โดยเน้ือหาภายในเล่มจะบอกเล่าเร่ืองราว
ต่าง ๆ ผ่านภาพถ่ายจากสถานที่ต่าง ๆ และ
นอกจากนี้ผู้ถ่ายภาพยังถ่ายทอดเร่ืองราวได้
อย่างมเีอกลกัษณ์ ซึง่สะท้อนมมุมองของภาพ
ที่ได้ไปสัมผัสสถานที่นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ได้
ท้ังอารมณ์ ความรู้สึก เหมือนได้ไปสัมผัสใน
ที่ที่นั้นเลยทีเดียวครับ” กอล์ฟ เล่าถึงเนื้อหา
หนังสือเล่มโปรดของเขาได้อย่างน่าตื่นเต้น 
พร้อมเล่าต่อไปว่า

“นอกจากนี้ ผู ้ถ ่ายภาพยังถ ่ายทอด
ภาพถ่ายผ่านประสบการณ์ชวีติและช่วงเวลา
ทีแ่ตกต่างกนัของผู้ไปเยอืนแล้ว ยงัได้สะท้อน
มิติการเล่าเรื่องที่บ่งบอกว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่
น่าค้นหาอีกมากมาย เป็นการเปิดมมุมองโลก
ของบุคคลอื่นมากกว่าโลกท่ีเราก�าลังตีความ
แม้จะเป็นโลกใบเดียวกันก็ตามด้วยครับ”

“ส�าหรับผมแล ้วหนัง สือเล ่มนี้  ให ้
ประโยชน์อะไรกับตัวผมเองมากมาย เราได้
เห็นมุมมองของคนอื่นต่อสถานท่ีที่อยู ่ข้าง
หน้าเรา และได้เห็นมมุมองของตนเองท่ีมต่ีอ
มุมมองของคนอื่น 

อกีทัง้ เราได้ท่องเทีย่วไปในโลกทศัน์ของ
ผู้ถ่ายทอดเร่ืองราวที่ไม่เคยซ�้ากันเลย และ
ทัง้หมดน้ี ท�าให้ได้เรียนรู้ตวัเราเองว่า เราควร
มองโลกอย่างทีโ่ลกเป็น ไม่ใช่มองโลกอย่างที่
เราเป็นครับ” กอล์ฟ เล่าถึงสิ่งที่ตนเองได้รับ
จากหนงัสอืเล่มโปรดของเขาได้อย่างมคีณุค่า 

พร้อมเล่าต่ออีกว่า
“ปัจจุบันการท�างานของตนเองน้ัน จะ

เน้นเร่ืองของงานวิชาการ ซึ่งท�าคลุกคลีอยู่
กับแวดวงวิชาการ ถ้าจะมีหนังสืออีกสักเล่ม
ที่จะอ่าน อยากขอเลือกพักผ่อนหย่อนใจกับ
หนังสือประเภทศิลปวิทยาการ เช่น หนังสือ
บ้านและสวน หรือ หนังสือสอนภาษาต่าง
ประเทศครับ”

“ในความคดิของผม หนงัสอืเปิดโลกกว้าง
ให้ผู ้อ่าน โดยเฉพาะเรื่องราวที่เรารักหรือ
สนใจ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง การ
เป็นคนรกัการอ่านจะช่วยให้เราเป็นคนทีก้่าว
ไปอย่างก้าวไกลและก้าวทันโลก นอกจากน้ี 
หนังสือยังสอนให้เรารู้จักอารมณ์ ความรู้สึก 
การนึก และความคิดในเวลาเดียวกันด้วย
ครับ” กอล์ฟ ทิ้งท้ายถึงการอ่านหนังสือได้
อย่างน่าสนใจไม่น้อย

บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน
ภาพถ่ายจากสถานที่ต่าง ๆ และ
นอกจากนีผู้ถ่้ายภาพยงัถ่ายทอด
เร่ืองราวได้อย่างมเีอกลักษณ์ ซึง่
สะท้อนมุมมองของภาพที่ ได ้ไป
สมัผสัสถานทีน่ัน้ ๆ  ได้เป็นอย่างดี 
ได้ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก เหมือน
ได้ไปสมัผสัในทีท่ีน่ัน้เลยทเีดยีวครบั

นางสาวสุชาดา ผาติเสน (แพม) 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ สาขาวชิานาฏศลิป์และศลิปการแสดง คณะมนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์
 “วัยรุ่น” เป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ โดยเฉพาะเรื่อง
อารมณ์ที่แปรปรวน และบ่อยครั้งการไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการ
เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นการควบคุมอารมณ์ของตนเองก็เป็นทางออกอย่างหนึ่ง 
เราอาจจะหากิจกรรมยามว่างท�า เช่น ออกก�าลังกาย ฟังเพลง เพื่อให้ตนเองรู้สึกผ่อนคลาย
จะได้ไม่คิดเรื่องเครียด ๆ  ค่ะ
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โดยปกตแิล้วผมไม่ค่อยจะเขียนบทความ
ลงหนังสือพิมพ์เท่าใดนักครับ แต่ครั้งนี้มี
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเขียน เมื่อเห็น
มติที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษา
ศาสตร์ท่ีพอใจในสัดส่วนของบุคคลไม่มี
ใบประกอบอาชีพครูและผู้ที่มีใบประกอบ
อาชีพครูว่าเป็นท่ีน่าพอใจ และแถมยงับอกว่า  
“ดีจะได้พิสูจน์กันว่าคนที่จบครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ กับที่ไม่จบใครจะสอบได้มาก 
และท�างานได้ดีกว่ากัน” 

ถ้ามีความคิดอย่างนี้แปลว่าไม่เข้าใจ 
“หลักการและจุดหมายที่ต้องการให้ครูเป็น
วิชาชีพชั้นสูงและเป็นอาชีพคุ้มครอง” ที่
บรรพบุรุษและนักวิชาการศึกษาได้เพียร
พยายามท�ามาเกือบ ๒๐ ปี นับตั้งแต่มีการ
ประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมา 

หลักการที่กล่าวมาข้างต้นคือ ความ
พยายามที่จะท�าให้อาชีพครูมีสถานะเป็น 
“วชิาชพีชัน้สงูและเป็นอาชพีคุ้มครอง” เช่น
เดียวกับหมอ หรือวิศวกร หรือทนายความ 
การเป็นวิชาชีพช้ันสูงหมายความถึงการ
เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และจรรยาบรรณเฉพาะวิชาชีพใน
การประกอบอาชีพ ผู้ที่จะประกอบอาชีพนั้น
ได้ต้องได้รับการศึกษาเฉพาะทางมาอย่างดี 
มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง มีองค์กร
วิชาชีพรับรอง จึงจะมีสิทธิประกอบวิชาชีพ
นั้นได้ ซึ่งนี่คือที่มาของ “หลักสูตรครู ๕ ปี 
และมกีารฝึกประสบการณ์วชิาชีพอย่างน้อย 
๑ ปี และหลักสูตรท่ีเปิดสอนต้องได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพก่อนจึงจะท�าให้ผู้
ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเหล่านั้นมีสิทธิ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพ 

แล้วจู่ ๆ ก็จะเปิดให้ผู้ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข
ดังกล่าวมีสิทธิสอบเป็นครูได้ แล้วที่ประชุม
คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีมติ
เห็นด้วยในนโยบายดังกล่าวได้อย่างไร และ
ท่ีแย่ไปกว่านั้น “คุรุสภา” ในฐานะที่เป็น
องค์กรวิชาชีพที่ไล่บี้คณะครุศาสตร์/ศึกษา
ศาสตร์ในเรื่องนี้มาอย่างเข้มข้นนั้นก็ยังไม่
ปกป้องวิชาชีพครู และเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิด
ขึ้นได้อย่างไร 

จริงอยู่การด�าเนินการเรื่องนี้ที่ผ่านมาผม
กไ็ม่เหน็ด้วยในหลายเรือ่งทีค่รุสุภาท�า และมี
หลายเรื่องที่ท�าก็เป็นปัญหา ซึ่งก็ต้องแก้ไขที่

ท�าไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบ
อาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้!!!

แนวปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะ หรือไม่ถูกต้อง แต่ต้อง
ยดึหลกัการไว้ ถ้าเราเชือ่ว่าหลกัการมนัถกูต้อง 

แต่ถ้าเป็นว่าหลักการไม่ถูกต้องก็แก้ที่
หลักการ และถ้าแก้ที่หลักการก็ต้องยกเลิก
กระบวนการรับรองใบประกอบวิชาชพีท้ังหมด 
ไม่ต้องรับรองหลักสูตร และไม่ต้องมีคุรุสภา 
แต่ถ้าเราเชื่อในหลักการที่จะให้อาชีพครู
เป็นวชิาชพีชัน้สงู กต้็องยดึหลกัการเดยีวกนั
ตลอดแนวไม่มข้ีอยกเว้น และส�าคญัคอื หลกั
การนีก็้จะน�าไปสู่การท�าให้อาชพีครูเป็นอาชพี
คุ้มครองเช่นเดียวกันกับหมอ วิศวกร หรือ
ทนายความ ดงักล่าวมาแล้วข้างต้น 

“ค�าว่าครูเป็นอาชีพคุ้มครอง” นั้นมิได้

หมายความว่า “เป็นอาชีพที่คุ้มครองคนที่
จะมาเป็นครู ไม่ให้คนอื่นมาแย่ง” อย่างท่ีที่
ประชมุคณบดเีข้าใจกนั กล่าวคอื พอนโยบาย
บอกว่า “สัดส่วนที่เปิดให้บุคคลท่ีจบสาขา
วชิาอืน่น้อยกว่าทีจ่บสาขาวิชาชพีครู” แปล
ว่าไม่แย่งงานผู้ที่จบครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ท้ังหมด ซึ่งการตีความเช่นนี้ก็คือ การเข้าใจ
ว่า “ครูเป็นวิชาชีพคุ้มครอง เป็นอาชีพที่
คุ้มครองไม่ให้คนอื่นมาแย่งอาชีพ” 

แต่ความจริงแล้วค�าว่าวิชาชีพคุ้มครอง 
หมายความว่า “เป็นอาชีพที่ต้องคุ้มครองผู้
บรโิภค” ทัง้นี ้เพราะครเูป็นอาชพีทีจ่ะส่งผล
ต่อ “ชีวิตของผู้เรียนทั้งชีวิต” ทุกชีวิตเป็น
อนาคตของชาติ 

หมอเป็นวชิาชพีชัน้สงู เพราะถ้าปล่อยให้
ใครต่อใครก็เป็นหมอได้ คนไข้ก็อยู่ในความ
เสี่ยง ไม่มีใครประกันหรือคุ้มครองได้ 

วิศวกรเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะถ้าการ
ก่อสร้างไม่อยู่ภายใต้วิศวกรวิชาชีพแล้ว ใคร
จะรับรองความปลอดภัยของอาคาร หรือสิ่ง
ก่อสร้างเหล่านั้น 

ทนายความเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพื่อให้
แน่ใจว่าจะเป็นผู้จรรโลงซึ่งความยุติธรรม
และเป็นธรรมของคดีความทั้งหลาย 

ผมจึงเห็นด้วยกับการที่จะให้ครูเป ็น
วชิาชพีชัน้สงู เพราะครเูป็นอาชพีทีเ่กีย่วข้อง
กับเด็กและเยาวชนของชาติ ทรัพยากร
ท่ีจะเป ็นก�าลังส�าคัญของชาติตกอยู ่ ใน
อันตรายอย่างย่ิงถ้าตกอยู่ในมือครูที่ไม่ใช ่ 
“ครูวิชาชีพ”

ก่อสร้างตึกอาคาร หากไม่ได้มาตรฐาน 
ยังสามารถทุบและสร้างใหม่ได้ แปลว่า 
ผิดพลาดได้ แต่สอนเดก็ผิด ๆ  (ไม่เป็นวชิาชพี) 
เราทบุหัวเดก็ท้ิงและสอนใหม่ไม่ได้นะครบั 

ฉีดยาผิด ฉีดยาแก้ หรือให้ยาใหม่ได้ แต่
สอนผิดมันฝังในตัวเด็กตลอดชาติ ครูสอน
เด็กหรือเยาวชนของชาติทุกคน แต่หมอจะ
รักษาเฉพาะคนท่ีป่วย รักษาหายแล้วแปล
ว่าจบไป แต่สอนคนแบบไหน เขาจะเป็นคน
แบบน้ันตลอดชีวิต และสังคมก็จะมีคนแบบ
นั้นอยู่ในสังคมตลอดไป 

ทนายความว่าความและดูแลเฉพาะคน
มีปัญหาทางกฎหมาย หรือคดีความ ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับคนทุกคน เหมือนอาชีพครู 

ดังนั้น “ครูจึงจ�าเป็นต้องเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง และเป็นอาชีพคุ้มครอง” อย่างยิ่ง  
ดังนั้น จึงอยากให้ทบทวนและคิดกันให้
รอบคอบครับ 

ผมคิดว่าที่ผ่านมาเราเดินมาถูกทางแล้ว
ครับ (Do the right thing) แต่อาจจะยังท�า
สิ่งที่ถูกยังไม่ดีพอ หรือยังไม่ถูก (Not doing 
the thing right) สิ่งที่เราควรท�าคือ ท�าสิ่งที่
ถูกวิธีเท่านั้นเอง 

นี่คือเหตุผลที่ “ไม่ควรให้ผู ้ที่ไม่มีใบ
ประกอบวิชาชพีครมูสีทิธิสอบเป็นคร”ู ครบั



ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๓ ประจำ�วันที่ ๑ - ๗ พฤษภ�คม ๒๕๖๐

www.chandra.ac.th

ธนพล

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

แอพพลิเคชั่นนี้จะช ่วยให้คนทั่วไป ท่ีไม่มีพื้นฐานด้าน 
การตีกลอง สามารถเรียนรู ้ได้ถึงพ้ืนฐาน ตั้งแต่ทฤษฎี
ดนตรีเบื้องต้น สอนอ่านตัวโน๊ตกลอง ที่ไม่เหมือนโน้ต
เคร่ืองดนตรอีืน่ ๆ  และสามารถอ่านโน้ตกลองได้ แอปพลิเคชนั
ผมไม่ได้ท�าให้คนที่สนใจตีกลองเป็น แต่เค้าสามารถน�าสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากแอพพลิเคช่ันผม

ASEAN Undergraduate Conference 
in Computing : AUCC 2017 เป็นการประชมุ
วชิาการระดบันานาชาต ิเป็นหนึง่ในงานประชมุ
วิชาการประจ�าปีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีได้รบัการยอมรบั
มากที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย และเป็น
งานประชมุทีไ่ด้รบัความสนใจ จากนกัศกึษาใน
ระดบัปริญญาตร ีนกัวิจยั และนกัวชิาการจาก
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  ในประเทศไทย และภมูภิาค
อาเซียน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
สามารถน�าเสนอแนวคดิทางการสร้างผลงาน
วจิยั นวตักรรม และเป็นการฝึกทักษะการน�า
เสนอผลงานวจิยั

จันทร์กระจ่างฟ้าสัปดาห์น้ีขอหยิบยก
ประเด็นของหนุ ่ม สาวนักศึกษาท้ัง ๔ คน
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 
ทีน่�าความรูจ้ากการศกึษาในห้องเรยีน มาเผย
แพร่สูส่ายตาประชาชน จนออกไปคว้ารางวลั
การน�าเสนอผลงานวจิยั ทัง้หมด ๔ รางวลั ใน
การประชมุวิชาการ ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing : AUCC 2017   

ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล อาจารย์
ประจ�าสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ
วทิยาศาสตร์ เล่าว่า “คณะวทิยาศาสตร์ ได้เข้า
ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เด็กวิทย์ฯ สร้างชื่อคว้ารางวัลระดับประเทศ

ในการจดัการประชมุวชิาการระดบัปรญิญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน เป็นประจ�า
ทุกปี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เห็นถึงความส�าคัญของการประชุมวิชาการฯ 
ดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นเวที
ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ 
และผลงานวิจัย แล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้และสร้างสมัพันธ์อนัดกีบัมหาวทิยาลยั 
และสถาบันอื่น ในเครือข่ายวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
เข้มแขง็ จงึได้คดัเลือกผลงานวจัิยของนกัศึกษา 
เข้าร่วมน�าเสนอในการประชมุวชิาการฯ อย่าง
ต่อเนื่องเรื่อยมา” ดร.จามรกุล เล่าถึงที่มาที่ไป
ของการเข้าร่วมการประกวดในเวทีนี้ พร้อม
เล่าต่อว่า

“การที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม 
น�าเสนองานวจิยันัน้ นกัศกึษาจะได้แลกเปลีย่น
เรียนรู้ ประสบการณ์การท�าวิจัย ได้เรียนรู ้
มุมมองจากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึง 
ผู้สนใจที่เข้าร่วมรับฟังการน�าเสนอ ได้ฝึกฝน
ทกัษะการสือ่สาร และการน�าเสนอ ได้แลกเปลีย่น 

มมุมองผลงานวจิยัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ  
ได้เห็นว่าผลงานของเราก็สู้กับ มหาวิทยาลัย
อืน่ ๆ  ได้ ซึง่เป็นการเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ใน
ศกัยภาพของตนเอง เชือ่ว่าเป็นประสบการณ์ที่
ด ีทีน่กัศกึษาจะได้เกบ็เกีย่วประสบการณ์ และ

ผ่านการน�าเสนอผลงานวิจัย AUCC 2017

นางสาวชนิกานต์ อภินันทาสุวรรณ {ปิ๊ง}
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ความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
ในตัวเองนั้น จะส่งเสริมให้เรา
พัฒนาศักยภาพตนเองไป
ได้อย่างไม่ส้ินสุด และนั่นคือ
ความตั้งใจในฐานะอาจารย ์
ทีป่รกึษา และแน่นอนทีส่ดุ เมือ่
มีนักศึกษาได้รับรางวัล ยินดี 
และดใีจเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็น
เหมือนโบนัสตอบแทนความ
พยายามของตวันกัศกึษาเอง

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตทัง้การ
ท�างาน หรือการศึกษาต่อก็ตาม” ดร.จามรกุล 
เล่าถึงสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการประกวด

“ส่วนตัวแล้วรู้สึกภูมิใจกับนักศึกษาทุกคน
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมน�าเสนองาน
วจิยัในการประชมุวชิาการ และดีใจทีเ่ดก็ ๆ  จะ
ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดี ๆ ได้ฝึกฝนทักษะ
การน�าเสนองานผลงานตวัเอง และได้บนัทกึไว้
ใน Portfolio ของแต่ละคน และอยากให้ทุกคน
เชือ่มัน่ภาคภูมใิจในตัวเอง 

ส�าหรบัครสู่วนตวัเชือ่ว่า ความเชือ่มัน่และ
ความภาคภมูใิจในตวัเองนัน้ จะส่งเสรมิให้เรา
ทุกคนสามารถพัฒนาศกัยภาพตนเองไปได้อย่าง
ไม่สิน้สดุ และนัน่คอืความตัง้ใจในฐานะอาจารย์
ที่ปรึกษา และแน่นอนที่สุด เมื่อมีนักศึกษา
ได้รับรางวัล เราก็ยินดี และดีใจเป็นอย่างย่ิง 
เพราะรางวลันีเ้ป็นเหมอืนโบนสัตอบแทนความ
พยายามของตวันกัศกึษาเองด้วย” ดร.จามรกลุ 
เล่าถงึความภมูใิจทีม่ต่ีอนกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมการ
ประกวดครัง้นี ้ 

ด้านของ โจ หรอืนายชานนท์ ทววีฒุไิกร 
นักศึกษาชั้นปี ท่ี ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ ผูท้ีค่ว้ารางวลั 
Very Good Paper กบัหวัข้อ “แอปพลเิคชนั
ท่องเที่ยวกรุงเทพด้วยรถไฟฟ้ามหานครสาย
เฉลมิรชัมงคลบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์” 
เล่าว่า “โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้าอยูแ่ล้วครบั เพราะเดนิทางได้ง่าย
และสะดวก แล้วเวลาทีเ่ดินทางเรากมั็กจะเหน็
คนต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวจะถามทางหรือ
สถานที่ต่าง ๆ มันท�าให้ผมเกิดแนวคิดอยาก
ท�าแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา 

เลยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ในสาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศว่า ถ้าผมจะท�าเรือ่งแอป
พลเิคชนัท่องเที่ยวรถไฟ MRT นี้ขึ้นมาเพื่อจะ
ช่วยให้นกัท่องเทีย่วหรอืคนทีส่นใจทีท่่องเทีย่ว
ด้วย MRT นี้ ผมต้องท�ายังไงบ้าง ต้องศึกษา
หรอืรวบรวมอะไรบ้าง ถงึจะได้ท�าแอปพลเิคชนั
ท่องเทีย่งกรงุเทพทีต่อบโจทย์ของคนทีส่นใจได้
ครับ” โจ เหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้มาน�าเสนอผล
งานวิจัย พร้อมเล่าต่อว่า

ต่อด้วยหนุ่มหน้าใส กอล์ฟ หรือนายสุ
วิชชา ชูสกุลพัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขา
วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 
ผู้ที่คว้ารางวัล Very Good Paper กับหัวข้อ 
“กรอบแนวคิดส�าหรับการพัฒนาแอพพลิ
เคช่ันสื่อการเรียนรู้ พื้นฐานการตีกลองชุด
ส�าหรับผู้ฝึกหัดใหม่” เล่าว่า 

“แอปพลเิคชนันี้จะช่วยให้คนท่ัวไป ที่ไม่มี
พื้นฐานด้านการตีกลอง สามารถเรียนรู้ได้ถึง
พื้นฐาน ตั้งแต่ทฤษฎีดนตรีเบ้ืองต้น สอนอ่าน
ตวัโน้ตกลอง ท่ีไม่เหมือนโน้ตเครือ่งดนตรอีืน่ ๆ  
และอ่านโน้ตกลองได้ แอปพลิเคชันผมไม่ได้
ท�าให้คนที่สนใจ ตีกลองเป็น แต่เค้าสามารถ
น�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรู้จากแอปพลิเคชัน เช่น การ 
จบัไม้ การซ้อมกับเมโทรนอม ซึ่งจะสามารถน�า
ไปประยุกต์ใช้กับการเล่นร่วมกับเพือ่น ๆ  ในวง” 
กอล์ฟ เล่าถงึเน้ือหาภายในแอพพลเิคชัน่ และ

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ
ด้านของสาวสวย นางสาววรรณวิศา  

พุ ่มพุทรา หรือ แอมป์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วทิยาศาสตร์ เจ้าของรางวลั Good Paper กบั
หัวข้อ “แอพพลเิคชัน่สือ่การเรียนรูสั้ญลกัษณ์
การเขยีนแบบทางไฟฟ้าเบือ้งต้น” เล่าว่า “ได้
น�าความรูพ้ืน้ฐานจากการเรยีนหลาย ๆ  รายวชิา
ของสาขามาประยุกต์ใช ้กับแอปพลิเคชัน 
ที่ท�าค่ะ อย่างพวก การออกแบบหน้าตาของ 
ปุม่เมนตู่างๆ บนหน้าจอโทรศพัท์ การวางแผน
ล�าดบังาน วเิคราะห์แผนงาน หรอื การใส่ค�าสัง่
ต่าง ๆ ของแอปพลเิคชนั เป็นต้นค่ะ” แอมป์ 
เล่าถึงการน�าความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์
ใช้ในการประกวด

มาปิดท้ายกบัสาวน้อย (น้องป๊ิง) นางสาว
ชนกิานต์ อภนินัทาสวุรรณ  นกัศึกษาชัน้ปีที ่๔  
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 
เป็นเจ้าของรางวัล Good Paper กับหัวข้อ  
“การพฒันาแอปพลเิคชนัคูม่อืการเลีย้งแมวไทย” 
เล่าว่า “ส่วนตัวเป็นคนรักแมวค่ะ ประกอบ
กับในโลกออนไลน์ จะมีการถามตอบในเพจที่
เกีย่วข้องกบัแมว เช่น การสอบถามเรือ่งราวว่า
หากแมวทีม่อีาการแบบนีค้วรจะท�าอย่างไร ซ่ึง
ในฐานะที่เป็นคนสนใจแมวอยู่แล้ว การที่เห็น
ว่าผูเ้ลีย้งคนอืน่ ๆ  ไม่มคีวามรูใ้นด้านนี ้กอ็ยาก
จะน�าความรู้มาเผยแพร่ เพื่อช่วยให้ผู้เลี้ยงมี
ความรูม้ากขึน้ และช่วยเหลอืแมวทีมี่อันตราย 
อาจจะช่วยไม่ได้หมดแต่อย่างน้อย ถ้ามีความ
รู้เล็กน้อยอาจจะมีประโยชน์ต่อไปได้” ปิ๊ง เล่า
ถึงที่มาทีไปของการคิดค้นการท�าหัวข้อครั้งนี้ 

เห็นหนุ ่ม ๆ สาว ๆ น�าความรู้มาจาก
ห้องเรียน และน�าประโยชน์ดี ๆ มากมายมา
ประยุกต์ใช้ผ่านการประกวด และถ่ายทอด
ความรูท้ีไ่ด้สะสมมาสู่สายตาประชาชนแบบนี ้
ทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้า ก็ขอเป็นก�าลังใจให้
มีแรงขับผลผลิตสิ่งดี ๆ  อีกมากมายนะครับ   

นายสุวิชชา ชูสกุลพัฒนา {กอล์ฟ} นางสาววรรณวิศา พุ่มพุทรา {แอมป์} นายชานนท์ ทวีวุฒิไกร {โจ}



ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๓ ประจำ�วันที่ ๑ - ๗ พฤษภ�คม ๒๕๖๐

www.chandra.ac.th

๖
“วันประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ ๕” 
5 CRU QA DAY

ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ที่ผ่านมา  
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การประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลุ่มภาคกลาง และรัตนโกสินทร์

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
“ลาจันทร์ วันปัจฉิม” 

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม (๓๓) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ๑ ช้ัน ๑๒ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ท่ีผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม
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